



ด่วนที่สุด

ที่ นร (ก.น.บ.) ๑๑๒๕/ ๑๕๖๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๓๙๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) ในประเด็นการบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เนื่องจากมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและมีการบำรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานในระยะต่อไป เห็นควรให้สำนักงานฯ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง และกรมธนารักษ์ ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับข้อเสนอแนะในประเด็นการจัดทำนิยามขอบเขตของคำว่าภาคประชาสังคม และการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำความตกลงเป็นสายลักษณะอักษรนั้น ก.น.บ. ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤษา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๐๑

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๖๓๑

E-mail : janthawan@nesdc.go.th